

ด่วนที่สุด

ที่ สว (กมธ ๓) ๐๐๑๙/ว๓๘๐๖



คณะกรรมการการศาสนา คุณธรรม
จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา
๑๑๑๑ ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ “นวัตกรรมรักษ์โลก” และขอเชิญเข้าร่วมประชุม
กับคณะทำงานคนดี รักษ์โลก

เรียน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. เอกสารประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งคลิปวิดีโอเข้าร่วมประกวด จำนวน ๑ แผ่น
๒. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม จำนวน ๑ แผ่น

ด้วยคณะกรรมการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านคุณธรรมและจริยธรรม มีหน้าที่และอำนาจศึกษาและพัฒนากฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม เสริมสร้างศีลธรรม ปกป้อง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ซึ่งคณะอนุกรรมการได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมคุณธรรม ๕ ประการ คือ กตัญญู วินัย สุจริต พอเพียง และจิตอาสา ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้ส่งเสริมคนทุกเจเนอเรชันให้รู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ คณะอนุกรรมการจึงได้แต่งตั้งคณะทำงานคนดี รักษ์โลก เพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนภารกิจของคณะอนุกรรมการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ฉะนั้น คณะทำงาน คนดีรักษ์โลก จึงได้ร่วมกับสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย และการท่าเรือแห่งประเทศไทย จัดโครงการ “นวัตกรรมรักษ์โลก ๒๕๖๗” โดยเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจส่งคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ “Pathway to Net Zero : Our Common Home (V.10)” ความยาว ไม่เกิน ๓ นาที เข้าร่วมประกวด ซึ่งแบ่งประเภทการประกวด ดังนี้

- ๑) ประเภทคลิปภาษาไทย รุ่นอายุ ๒๓ ปีขึ้นไป
- ๒) ประเภทคลิปภาษาไทย รุ่นอายุน้อยกว่า ๒๓ ปีขึ้นไป
- ๓) ประเภทคลิปภาษาอังกฤษ รุ่นอายุน้อยกว่า ๒๓ ปี

ทั้งนี้ คลิปวิดีโอที่ได้รับการคัดเลือกผู้ผลิตคลิปจะได้รับโล่เกียรติยศและใบประกาศเกียรติบัตรจากคณะกรรมการ และเงินรางวัลจากการท่าเรือแห่งประเทศไทย โดยจะมีการรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน - วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และจัดพิธีมอบรางวัลในชื่องาน “คนดี รักษ์โลก” ในวันอังคารที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการดังกล่าวเป็นการส่งเสริมเยาวชน และบุคคลทั่วไปได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม อันเป็นการส่งเสริมการกระทำ ความดี จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน ดังนี้

๑. ขอความ...

๑. ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของท่านช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน และหน่วยงานในสังกัด หรือสถานศึกษาในสังกัด เพื่อเชิญชวนเยาวชน และบุคคลทั่วไปส่งผลงานเข้าร่วมประกวด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

๒. ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุมกับคณะทำงานคนดี รักซ์โลก ในวันอังคารที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม WebEx Cisco Meeting) เพื่อปรึกษาหารือเรื่องการประชุมสัมมนาโครงการดังกล่าวให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ ทั้งนี้ ขอความกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันศุกร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับเกียรติจากท่านและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นายมรรณพ เดชวิทักษ์)

ประธานคณะกรรมการการศาสนา
คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม
วุฒิสภา

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการศาสนาฯ

โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๒๘